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บทคดัย่อ  
 

  การวิจยัเชิงส ารวจน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาว
ไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 2) ระดบัความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม 
ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 3) แนวทางการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ใน
อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือประชากรมุสลิม ในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานีท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีจ านวนประชากรทั้ งหมด 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์และประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี ความรู้เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีการท่ีจะให้บุคคล
มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมใดๆ ยอ่มตอ้งมาจากการท่ีบุคคลนั้นมีความรู้ชาวไทยมุสลิมมีการเขา้
ร่วมกลุ่มบ่อยๆเช่น ร้านน ้ าชา ในการประกอบกิจกรรมกลุ่มประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม
หมู่คณะจะช่วยให้เยาวชนมีความรู้เพิ่ม และช่วยให้หาทิศทางท่ีเป็นแบบฉบับของตนเองได้
เหมาะสมข้ึน 

 ผลการวิจยัระดบัความรู้เก่ียวบุหร่ี พบว่า ชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดั
ปัตตานีมีความรู้เก่ียวกบับุหร่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  แนวทางในการแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม พบวา่ ควรให้ผูป้กครอง
ควรประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลาน ให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่บุตร
หลาน และสร้างความสามคัคีภายในครอบครัว ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาเม่ือบุตรหลานมีปัญหา และ
ควรให้ผูน้ าศาสนา เช่นอิหม่าม คอเตบ็ บิหลัน่ จดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ีวา่เม่ือสูบ
ไปแลว้อาจจะท าใหเ้สียสุขภาพหรือโรคต่างๆได ้หรือใหมี้การจดับอดร์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโทษ 
พิษภยัของบุหร่ีตามสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น เช่น ร้านน ้าชา มสัยดิ เป็นตน้  
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ABSTRACT 
 

  The research objectives are to study 1) Smoking behaviors  of Thai Muslims in 
Yarang District, Pattani Province 2) the level of knowledge about smoking of Thai Muslims in 
Yarang District, Pattani Province 3) the campaign for Thai Muslim smokers in Yarang District, 
Pattani Province. The population in this study were Thai Muslim smokers of 400 people. Data 
were collected by using questionnaire and in-depth interviews. Data were analyzed hrough and 
computer processing of statistical packages to calculate the statistics for answering research 
purposes. 
  The results showed that knowledge about smoking with their smoking habits of 
Muslims in Thailand, in Yarang District, Pattani Province Knowledge is fundamental to express 
their smoking habits. Thes persons have to give expression to any behavior. It must come from 
the person's knowledge Muslims in Thailand to join the group, often as a tea shop in group 
activities experience gained from joining the group to help young people with knowledge and 
help them find their own direction more efficiently. 
  The findings of knowledge about smoking found that Thai Muslims in Yarang 
District, Pattani Province about Smoking is moderate.  
  Functional the solutions to the problem of smoking Muslims in Thailand found 
that parents should behave as role models for their children make love, warmth, caring child and 
should a religious leader as Imam or Khateeb to educate about the harms of smoking. When 
smoke that may impair health or diseases, or to public relations about the dangers of smoking 
from to various locations in the village as tea shops and mosques.  
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دراسة حالة التدخين لدى المسلمين التايلانديين في دائرة جارانج بولاية   موضوع البحث
 فطاني.

     صفوان  جارونج  الباحث
 الإسلاميةالدراسات   التخصص

 هجرية 7341      العام الجامعي
  

 مستخلص البحث
 
حالة التّدخين لدى المسلمين التايلانديين في دائرة جارانج بولاية ( 1 يهدف البحث إلى دراسة  

طرق الوقاية عن التدخين. وقد  ( 3 اكتشاف مستوى معرفتهم عن حكم التدخين وأضراره.( 2 فطاني.
عينة من المدخّنين في دائرة جارانج بولاية  344كان مجموع أفراد العينة المستخدمة في هذه الدراسة 

فطاني. وقام الباحث بجمع المعلومات الميدانية بطريقة الاستبانة والمقابلة الشخصية، ثم تحليل المعلومات 
عدّ لاستخرا  البيانات الإحصائية، ومن خلا  الدراسة خر  ومعالجتها باستخدام برنامج الحاسوب الم

   -الباحث بأهم نتائجها كما يأتي :
أشارت عينة الدراسة إلى أن من أهم العوامل التي تدفع المدخّنين من المسلمين في دائرة  (1

 جارانج بولاية فطاني هو جلوسهم ومعاشرتهم للمدخّنين في المقاهى.    
 تدخين دالة على حالة الوسط. مستوى معرفتهم عن ال (2
على ضوء المقابلات الشخصية مع عينة الدراسة فإنها أفادت أن من طرق الوقاية عن  (3

التدخين تشجيع الأبوين للأبناء مع القدوة الحسنة لهم، وتوجيهات الأئمة والعلماء وتحذيرهم عن 
 التدخين، وكذلك التحذير منه عبر وسائل الاعلام المختلفة.

 
 
 
 
 
 
 


